




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

20 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>แก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, innnews, newtv, thaiPBS, linetoday)</p> <p>-พญ.พิมพ์เพชร สุขุมาลัยไพบูลย์ ผอ.สำนักงานโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สร.เผย ได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุนไม่ถึง 70% และลดลงทุกปี เตรียมหารือกรอบจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปี 67 ปรับสัดส่วนให้ สร.เพิ่มขึ้น คาดว่าในปี 2567 มีแพทย์จบประมาณ 2,800 คน จะจัดสรรให้ประมาณ 2,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 200 คน ช่วยเติมแพทย์เข้าระบบและบรรเทาการขาดแคลนในบางพื้นที่ นอกจากนี้ สร. ยังได้หารือกับ ก.พ.ในการเพิ่มกรอบตำแหน่งข้าราชการ ภายในปี 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานด้วย รวมทั้งจะเพิ่มการผลิตในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เนื่องจากพบว่า แพทย์กลุ่มนี้มีอัตราการคงอยู่ในระบบมากถึง 80-90%</p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นพ.ณัฐ ศิริรัตน์บุญขจร ตัวแทนจากสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (สพง.) เปิดเผยว่า 5 มาตรการในการลดภาระงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. ประกาศ จะมีส่วนช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้บางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ ในระยะยาวแนวทางที่จะเกิดประโยชน์มากที่สุด คงเป็นนโยบายการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องระดับประเทศ ควรต้องมีการสนับสนุนในทุกๆ ด้านจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะจะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น และลดการมาโรงพยาบาลได้ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์</p>	
<p><b>ระบบบริการสาธารณสุขชายแดน</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, innnews, hfocus, thailandplus ,linetoday)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.ตาก เผย รพ.ชายแดน จ.ตาก 5 แห่ง ต้องดูแลคนไทย ต่างชาติ กลุ่มไร้สิทธิ หนีภัยสู้รบ รวมกว่า 7 แสนคน ชูการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพคนไทยและคนต่างชาติพื้นที่ชายแดน ตั้ง “สุขศาลาข้ามแดน” พื้นที่รอยต่อส่งผู้ป่วยรักษาฝั่งไทย พร้อมจัดหาเครื่องมือแพทย์เสริมศักยภาพ บริการผู้ป่วยนอกแบบ smart OPD รักษาผ่านแอปพลิเคชันโครงการ “1 อำเภอ 1 ศูนย์พอกไต” ยังมีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลดค่าใช้จ่ายระยะยาว ทั้งนี้ สำหรับปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่พบในพื้นที่ชายแดน ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้รากสาดใหญ่ โรคไข้กาฬหลังแอ่น โรคไข้เลือดออก อหิวาตกโรค และโรคไข้มาลาเรีย</p>	
<p><b>ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ thebetter</p> <p>-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้จัดงานสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยห่างไกลความพิการแต่กำเนิด” จากการเผชิญภาวะเด็กเกิดน้อย และยังพบปัญหาความพิการแต่กำเนิดของทารกที่ในปี 2564 มีจำนวนมากถึง 2,600 คน จำเป็นต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะการทำให้แม่ตั้งครรภ์คลอดและเด็กที่เกิดมีคุณภาพ โดยที่ผ่านมานานาชาติว่าอัตราตายของแม่ที่เสียชีวิตหลังคลอดลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 197 รายในปี 2564 เหลือเพียง 129 รายในปี 2565 นอกจากนี้ ยังได้ทำ Care Plan วางแผนสำหรับดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง</p>	
<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p><b>สื่อที่แนะนำ :</b> นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ ( ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ch7 สวพ.91, linetoday)</p> <p>- นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในไทย สัปดาห์ที่ 31 ปี 2566 พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 172 ราย อัตราป่วย 0.26 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยกระจายใน 21 จังหวัด โดยพบอัตราป่วยสูงสุดในภาคกลาง แนะนำตั้งครรภ์ ระวังุงลายกัด หากติดเชื้อไวรัสซิกา ทารกเสี่ยงพัฒนาการช้า พร้อมย้ำให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านและในชุมชน โดยใช้มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โรคฝีดาษวานร</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.สงขลา พบผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษวานรรายแรก ขณะนี้ผู้ป่วยอยู่ในการดูแลของแพทย์ อาการไม่รุนแรง และจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข</p>	-
<p><b>โรคโควิด 19</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กอัปเดตโรคโควิด 19 โดยระบุอเมริกาอยู่ในช่วงขาขึ้น ชัดเจน คาดว่าติดเชื้อใหม่รายวันละกว่า 6 แสนราย สัดส่วนสายพันธุ์ที่ระบาด คือ EG.5 สูงสุดที่ 20.6% ในขณะที่ FL.1.5.1 ตามมาที่ 13.3% ส่วน XBB.1.16 และ XBB.2.3 พบราว 10%</p>	-
<p><b>ไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากเป็นหน้าฝน และมีหลายกลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เป็นต้น ทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2566 มากกว่าปี 2565 ถึง 3 เท่า โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 17 ส.ค. 2566 พบผู้ป่วย 97,052 ราย อัตราการป่วยแต่ละสัปดาห์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้น 3 เท่าเช่นกัน พบผู้มีอาการรุนแรงจำนวนหนึ่งอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เดือน ก.พ. 1 ราย อายุ 39 ปี มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์ และโรคตับ ไต ขณะนี้จึงต้องเร่งรัดการป้องกันโรค ปฏิบัติมาตรการป้องกันตัว คือหมั่นล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีความเสี่ยง หรือมีอาการ และขอให้กลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป กลุ่มที่มีโรคประจำตัวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีสถานพยาบาลใกล้บ้าน</p>	-
<p><b>เครื่องพ่นควันกัญชา</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, amarintv)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะกูด ร่วมกับ สสอ.เกาะกูด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง ร่วมลงพื้นที่ซอยบางลา เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตและเน้นย้ำให้คำแนะนำกับร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา ซึ่งตั้งอยู่ในซอยบางลา เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด หลังมีชาวต่างชาติใช้เครื่องพ่นควันกัญชาไปเกือบทั่วซอย</p> <p>นายเฉลิมพงศ์ แสงดี ส.ส.พรรคก้าวไกล เขต 2 ภูเก็ต กล่าวว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นผู้รับผิดชอบในข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา เข้ามารับตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ด้านนักท่องเที่ยวคนดังกล่าว ได้กล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า รู้สึกเสียใจ ทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์และยังรักประเทศไทย ระบุว่า ต้องการทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมตกัญชาที่ทำขายอยู่ต่างประเทศ ไม่ได้เปิดร้านในซอยบางลาแต่อย่างใด</p>	,
<p><b>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัตกรรมการสื่อสาร ม.เกริก ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กล่าวถึง กรณีกระแสที่อยากให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สามารถทำการโฆษณาและการตลาดได้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนสุราพื้นบ้าน ลดการเอื้อทุนใหญ่ ว่า กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสุขภาพ ลดผลกระทบที่เกิดจากสุราให้แก่เยาวชนและประชาชน ต้องควบคุมให้เข้าถึงยาก จึงต้องควบคุม สามารถโฆษณาได้ตามเงื่อนไข ส่วนที่มีการทำแบรนด์ดีเอ็นเอ ใช้สัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปใช้โฆษณาสินค้าประเภทอื่น เช่น น้ำ โซดา จะต้องมีการแก้ไขเรื่องนี้ในร่างกฎหมายด้วย ซึ่งได้มีการเสนอเข้าไปแล้ว ทั้งร่างของ สส.และร่างของภาคประชาสังคม</p>	-
<p><b>เผาทำลายยาเสพติด</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, สวพ.91, linetoday, ch7, ejan, sondhitalk)</p> <p>- นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการทำลายยาเสพติดของกลางของสำนักงาน ป.ป.ส. ครั้งที่ 1/2566" จำนวน 25 ตัน โดยมีผู้แทนจาก อย. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตำรวจภูธรภาค 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ผู้แทนจากหน่วยงานต่างประเทศ และประชาชนผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยระบบไพโรไลติก อินซิเนอเรชัน (Pyrolytic Incineration) เป็นการเผาไร้ควัน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อประชาชน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thailandplus, newtv., linttoday)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า จากกรณีมีการเผยแพร่ข่าว อ้าง สธ. ห้ามนำเข้าและจำหน่ายขนมที่เสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและสิ่งเก็บ ไม่เป็นความจริง อย่าแชร์ต่อ เผยข้อมูลเฝ้าระวังตรวจ 150 ตัวอย่าง ไม่พบไขมันทรานส์เกินมาตรฐาน</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (linetoday, swp, 91 antifakenewscenter)</p> <p>- ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับน้ำแข็งยูนิทไสสารฟอร์มมาลินทำให้คนไทยเป็นมะเร็งอันดับ 1 ของโลก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบเป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า ฟอร์มมาลินไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหาร และไม่มีคุณสมบัติทำให้น้ำแข็งสามารถแข็งตัวได้เร็วหรือละลายช้า</p>	-
<p><b>สถานต่องาน สธ.</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (สยามรัฐ, linetoday)</p> <p>- นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ คณะทำงานด้านสาธารณสุข พรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุถึงการสานงานต่อของรัฐบาลชุดใหม่ ที่ต้องรีบดำเนินการและทำงานต่อเนื่อง โดยเดือน ก.ย.-ต.ค. จะต้องมีการถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ.ทั่วประเทศ เชื่อว่าหากมีรัฐบาลใหม่เร็ว จะช่วยบริหารจัดการให้การถ่ายโอนราบรื่น ปรับโฉมหน้าระบบการสาธารณสุขปฐมภูมิโดยท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกับระบบสาธารณสุขทุติยภูมิ และตติยภูมิ ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลที่ทำได้ในปัจจุบัน โดย 4 ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่าง ทั้งเรื่องศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์สำหรับงานวิจัย โรงงานผลิตวัคซีน โรงงานผลิตหน้ากากอนามัย การบรรจุข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 4 หมื่นกว่าตำแหน่ง รวมถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของประชาชน</p>	-
<p><b>ภาษีบุหรี่</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมฯ กำลังทบทวนการปรับโครงสร้างเก็บภาษีบุหรี่ครั้งใหม่ ตามหลักการใหม่ จากองค์การอนามัยโลกจะให้ปรับปรุงภาษีบุหรี่เป็นการเก็บตามปริมาณมากขึ้น และพิจารณาปรับอัตราภาษีบุหรี่ให้เหลือเก็บอัตราเดียว จากปัจจุบันที่มี 2 อัตรา คือ กลุ่มบุหรี่ปริมาณสูงและต่ำ ส่วนบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ระหว่างหารือกับสธ. ซึ่งมีความกังวลว่าหากอนุญาตให้บุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในพิกัดสินค้าสรรพสามิตแล้ว จะทำให้มีโอกาสที่บุหรี่ไฟฟ้าจะถูกผลักดันให้ถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ข้อเสียหากไม่มีการเพิ่มบุหรี่ไฟฟ้าในพิกัดนั้น จะทำให้กรมสรรพสามิตไม่มีอำนาจในการจับ ยึด และปรับบุหรี่ไฟฟ้าได้ เพราะที่ผ่านมาพบว่า เมื่อสายปราบปรามเข้าจับกุมบุหรี่เถื่อนจะพบมีขายบุหรี่ไฟฟ้าด้วย แต่เพราะไม่มีพิกัดภาษีจึงปรับ ไม่ได้ ต้องส่งให้สคบ.ไปจัดการต่อ</p>	-
<p><b>Telemedicine' อนาคตการแพทย์ทางไกล</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์, เดลินิวส์)</p> <p>- "ยศวีร์ นิรันดร์วิชัย" กรรมการผู้จัดการดิจิทัลเฮลท์ บริษัท ทูร์ ดิจิทัล กรุ๊ป ผู้ให้บริการแพทย์ทางไกล แอปพลิเคชัน "หมอดี" บอกว่าเทเลเมดิซีน มีแนวโน้มเทเลเมดิซีนยังเติบโตอีกมาก มีพัฒนาการเกิดขึ้นหลายรูปแบบ เช่น การนำเทคโนโลยีระบบ Video Conference มาใช้ รองรับบริการสื่อสารรักษาทางไกลแบบเทเลเมดิซีน และมีการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อติดตามแจ้งเตือน รวมถึงจองคิวเพื่อบริหารจัดการการฉีดวัคซีนและที่น่าสนใจคือการนำอุปกรณ์สวมใส่ และอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ หรือ IoT ที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เชื่อมโยงถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการติดตามดูแล และรักษาผู้ป่วย รวมถึงการนำ AI มาใช้วิเคราะห์ ข้อมูลผู้ป่วย ช่วยประกอบการตัดสินใจรักษาได้รวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้วิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้า ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้งานของไทยยังมีสัดส่วนน้อยกว่าสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เนื่องจากปัญหาเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มหลักของการใช้บริการแพทย์ทางไกล</p>	-
<p><b>ข้อมูลการใช้เบิกค่ารักษาพยาบาล</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, thebetter)</p> <p>- เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง รายงานข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก ประจำปีเดือนก.ค.66 ว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอยู่ที่ 6,422 ล้านบาท จำนวนการทำธุรกรรม 3.2 ล้านรายการ มีผู้ใช้สิทธิกว่า 1.42 ล้านคน โดยส่วนราชการที่มีผู้ใช้สิทธิสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สธ. 560,013 ราย มูลค่า 1,873 ล้านบาท กท. 337,700 ราย มูลค่า 1,300 ล้านบาท สธ. 335,624 ราย มูลค่า 917 ล้านบาท ทั้งนี้ สถานพยาบาลที่มีผู้ใช้สิทธิมากที่สุด ได้แก่ รพ.รามธิบดี มีผู้ใช้สิทธิ 55,131 ราย มูลค่า 462 ล้านบาท รพ.ศิริราช 47,207 ราย มูลค่า 358 ล้านบาท รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 36,378 ราย มูลค่า 208 ล้านบาท</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ลำปางจัดงานมหกรรมสมุนไพร</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ChiangmaiNews)</p> <p>- อบจ.ลำปาง ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สสจ.ลำปาง และสมาคมเครือข่ายแพทย์แผนไทยลำปาง จัดงาน “ประชุมวิชาการสมุนไพรล้านนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และงานมหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน” ระดมหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายการแพทย์แผนไทยในจังหวัด ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัย ณ ที่อาคารนวัตกรรมบริการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง</p>	-
<p><b>คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น-ร้านยา</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยคนไทยทุกคนรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ที่คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นและร้านยากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศได้แล้ว เช่น ปรึกษา-ถูก-ง่าย ทดสอบการตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ รับประทานเสริมธาตุเหล็ก และคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต เป็นต้น เช็กสิทธิที่จะได้รับและนัดรับบริการผ่านแอปเป๋าตัง เลือกใช้สิทธิใกล้บ้าน สะดวก ไม่ยุ่งยาก</p>	-